

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 3/2556
ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2556
จัดโดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
1	นางสาวพรทิพย์ บุญทวีสุข	นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมาย
	กรมธนารักษ์	
2	นางภคมน บุญมาแคน	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
3	นายเอกราช นาคเกิด	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
4	นางศุภรัตน์ แก้วบุตรดี	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
5	นางสาวปิยะวรรณ พัวพันธ์	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
6	นางพรสวรรค์ ภูจิ้น	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
7	นางสาวรัตติยากร เทพพิมาน	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
8	นางสาวนิตยา ม่วงงาม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักการคลัง
	กรมบัญชีกลาง	
9	นายอนันต์ สมานธิ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
10	นางรัฐนันท์ สมบูรณ์ชนะชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม
11	นายสุรียา พันธุมาศ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังเขต 3
12	นางศิริพร กัญยาทอง	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังเขต 4
13	นายธวัช อัครรัตน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมบัญชีกลาง (ต่อ)	
14	นายพรพิพัฒน์ รัตนปัญญากร	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังเขต 6
15	นางสารีย์ แก้วเมฆ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
16	นางเพ็ญศรี เดชแก้ว	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่
17	นางสาวพัชชา ปิงเจริญ	นิติกรชำนาญการ สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
	กรมศุลกากร	
18	นางพัชรา แสงอรุณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
19	นางสาวพรรค์มี สุนทรwanaเวช	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง
20	นางสาวประนอม ธนะไพรินทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
21	นางลัยวรรณ นุดมะหมัด	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
22	ว่าที่ ร.ต.สกล กมลอรรม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง
23	นางสุกัญญา สุทธิวารินทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
24	นางสาวพรทิพย์ ชิงชัย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักบริหารกลาง
25	นางนิรมล ศรีวุฒิชาย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
26	นางพันธ์ทิพย์ วาทินชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
27	นางสาวกรกมล วัฒนเสริมกิจ	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
28	นางสาวรัชฎาพร วงศ์วิเศษ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมสรรพสามิต	
29	นางพรรณงาม เอี้ยวสกุล	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 2
30	นางสาวเจียรนัย ช้างแก้ว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
31	นายสุพจน์ แซ่ลิ้ม	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมือง
32	นางสุนทรพร แก้วกล้าหาญ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาเมือง
33	นายธีรศักดิ์ นาคะกุลพิสิทธิ์	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมือง
34	นายดุชนันต์ วัฒนวิทย์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาแม่สอด
35	นายภาคิน นาคกุลวัฒน์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
36	นายกมล ไศภภาพิมลลักษณ์	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
37	นายอนุชา วุฒิยานนท์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารการคลังและรายได้
	กรมสรรพากร	
38	นายวินัย ยนต์วิริยะ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
39	นางกิงกาญจน์ แก้วกาญจนเศรษฐ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
40	นางฉวีวรรณ เตชะวงศากร	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
41	นายไทร รัตน์เสถียร	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
42	นายวิทยา โกสุมพันธ์ุ	นักวิชาการภาษีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
43	นางมาลัย ถนอมกิจนุรักษ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
44	นางสาวนิตยา จุลพันธ์ุ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
45	นางสาวจุลรัตน์ บุญราม	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
46	นางนิตยา ประสมศิริพงษ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
47	นางคำใหม่ ยืนนาน	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
48	นางพรทิพย์ สุขทรัพย์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	
49	นางสาวแววตา จันทวงศ์	บรรณารักษ์ชำนาญการ
50	นายปฐมดนัย พลจันทร์	เศรษฐกรชำนาญการ